

ชื่อเรื่อง	: การอภิบาลอนุชนคริสตจักร กรณีศึกษา คริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย
ผู้จัดทำ	: ประสงค์ บุญวงศ์
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 50 หน้า
คำสำคัญ	: การอภิบาล , อนุชน

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการอภิบาลอนุชนในคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย เพื่อนำผลการศึกษาวิจัย เป็นข้อมูลเสนอต่อคริสตจักรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำพันธกิจด้านอนุชน โดยนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยออกเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง ได้นำเสนอถึงเหตุผลของการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ แรงจูงใจ ความสำคัญของหัวข้อการศึกษาวิจัย ประวัติคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการศึกษา ซึ่งหัวข้อเหล่านี้นำไปสู่การพิจารณาถึงแนวทางในการอภิบาลอนุชนคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงรายที่เหมาะสมกับบริบทของคริสตจักร

บทที่สอง เป็นเนื้อหาพันธกิจการอภิบาล เกี่ยวกับความสำคัญของการอภิบาล ทฤษฎีการอภิบาล และแนวคิดที่เกี่ยวกับการอภิบาลตามความหมายของการอภิบาลในพระคริสตธรรมคัมภีร์และตามความหมายทั่วไป

บทที่สาม เป็นภูมิหลังพันธกิจนิพนธ์และการอภิบาลอนุชนในคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย ซึ่งได้ให้การอภิบาลอนุชนใน 7 ด้านคือ การนมัสการพระเจ้า การศึกษาพระคัมภีร์ การเยี่ยมเยียน การสามัคคีธรรมกลุ่มอธิษฐาน การสร้างผู้นำ การประกาศ และดนตรีคริสตจักร

บทที่สี่ เป็นการนำเสนอผลการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 95 ฉบับแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลปรากฏว่าอนุชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอภิบาลอนุชนในคริสตจักร และมีส่วนร่วมในพันธกิจอนุชน

บทที่ห้า บทสรุปและผลการศึกษา ซึ่งได้ผลการศึกษาคือ อนุชนในคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี มีความเข้าใจและตระหนักถึงพันธกิจการอภิบาลอนุชนว่ามีความสำคัญช่วยให้ชีวิตด้านจิตวิญญาณอนุชนเติบโตขึ้น และมีความต้องการให้คริสตจักรส่งเสริมงานอภิบาลในการสร้างอนุชนให้เป็นผู้ นำมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควบคู่ไปกับงานอภิบาลอนุชนในด้านการน้อมสการพระเจ้า ซึ่งคริสตจักรได้มุ่งเน้นเป็นพันธกิจหลักอยู่แล้ว พร้อมกันนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็น โดยเสนอวิธีการและแนวทางเชิงปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้อนุชนมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจกับผู้ใหญ่มากขึ้น การจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนพระคัมภีร์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าสามารถแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ได้

พันธกิจการอภิบาลอนุชนมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อคริสตจักร เพราะเป็นการเสริมสร้างด้านจิตใจและจิตวิญญาณของอนุชนอันเป็นกำลังของคริสตจักร ซึ่งจะส่งผลให้พันธกิจ คริสตจักรได้จำเริญขึ้นจนถึงขนาดความไพบูรณ์ของพระคริสต์